

ยกเลิกราคา-โลหะโควตาน้ำตาลทราย

พระรามที่ 6 ● ก่อนประกาศยกเลิกราคาน้ำตาลทราย ให้เคลื่อนไหวตามตลาดโลก จากเดิมให้กระทรวงพาณิชย์กำหนด ผลิตช็อกชงขาของบราซิลที่อ้างว่าขัดข้อตกลงดับเบิลยูทีโอ พร้อมโลหะการกำหนดโควตาปรับรูปแบบเงินเพิ่มค่าอ้อย 12

เมื่อวันจันทร์ นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ กอน. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบหลักการแนวทางแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่...) พ.ศ. ที่ประเทศบราซิล ผู้ผลิตน้ำตาลอันดับ 1 ของโลกเห็นว่าขัดข้อตกลงองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) โดยจะยกเลิกการประกาศราคาน้ำตาลทรายในประเทศ ที่ปัจจุบันประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดราคาไว้ที่ 23.50 บาทต่อกิโลกรัม

“โดยอนาคตต้องเคลื่อนไหวตามทิศทางราคาตลาดโลก ที่อาจเป็นราคาอ้างอิงหรือราคาแนะนำ เช่นเดียวกับที่บราซิล, อินเดีย และจีนใช้อยู่ เพื่อไม่ให้บราซิลมองว่าเป็นการปิดเบือนหรือแทรกแซงกลไกราคา ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะช่วยดูแลเรื่องต้นทุน ขณะที่ราคาอ้อยจะมีหน่วยงานประกาศราคาแนะนำเหมือนกับหลายประเทศอย่างบราซิล ด้านชาวไร่อ้อยจะต้องพัฒนาการปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น”

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันได้มีการยกเลิกการกำหนดโควตาน้ำตาล จากที่ปัจจุบันกำหนดโควตา ก. โควตา ข. และโควตา ค. เดิมมีสาเหตุมาจากการป้องกันน้ำตาลทรายขาดแคลนสำหรับใช้ในในประเทศ ซึ่งขณะนี้ไม่มีแนวทางอยู่แล้ว ด้านราคาอ้อยจะเป็นราคาแนะนำ แต่จะไม่มี การประกันราคาว่าจะต้องได้เท่าไร พร้อมปรับรูปแบบเงินเพิ่มค่าอ้อย โดยไม่เป็นการ

อุดหนุนโดยตรงจากภาครัฐที่ขัดข้อตกลงของดับเบิลยูทีโออีกต่อไป

“นโยบายของรัฐบาลไทยในอดีตที่ผ่านมา ไม่ได้ต้องการอุดหนุน หรือเพื่อต้องการแข่งขันหรือบิดเบือนราคาน้ำตาลในตลาดโลกแต่อย่างใด เพียงต้องการสร้างเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในประเทศเท่านั้น ขณะที่การช่วยเหลือราคาอ้อยจะมีวิธีการดูแลแบบอื่น โดยเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ที่จะพิจารณาร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป” นายสมชายกล่าว

นอกจากนี้ จะส่งเสริมพันธุ์อ้อยและพัฒนาพันธุ์อ้อย การปรับโครงสร้างอ้อย และอีกเรื่องที่สำคัญคือ กำหนดประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลของโรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อย โดยขณะนี้ มีผลการศึกษามาแล้ว อยู่ระหว่างตกลงในรายละเอียด หากดำเนินการได้ทันจะใช้ในปีนี้ รวมถึงจะกำหนดมาตรฐานอ้อย มีเรื่อง penalty (บทลงโทษ) เช่นกัน เพื่อหลีกเลี่ยงค่าเฉลี่ยเพื่อสร้างแรงจูงใจ ส่วนจะกำหนดว่าที่ CCS (ค่าความหวานของอ้อย) ยังต้องตกลงกันต่อไป อ้อยไฟไหม้ที่จะป้อนเข้าโรงงานจะค่อยๆ ลดลง

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะนำมติบอร์ด กอน. นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาภายในเดือน ก.ย. นี้ เพื่อให้สามารถนำแผนปรับโครงสร้างอ้อยที่ผ่าน ครม. ไปเจรจากับบราซิลอีกรอบในวันที่ 15 ต.ค. นี้ หวังเปลี่ยนใจไม่ให้นักบราซิลยื่นฟ้องไทยต่อดับเบิลยูทีโอ โดยหาก ครม. เห็นชอบในหลักการ กอน. จะแต่งตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน เพื่อกำหนดรายละเอียดหรือหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตามร่างกฎหมายใหม่ที่ไม่ขัดดับเบิลยูทีโอ ซึ่งคณะทำงานจะมีวาระ 1 ปี จากนั้นกฎหมายใหม่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ต่อไป.